

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

JWD – ถ้าชอบตามน้ำในขาขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็เห็นว่าตลาดขึ้นมาแหละครับ เลยจั่วหัวมาแบบนี้ เชื่อได้เลยว่าต้องมีบางท่านได้ซื้อตามน้ำกันมาในวันวานแล้วแน่ๆ ละ เรียกว่า ใจกล้า หรือ อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัว ถ้ายึดเอาแบบตลกๆ หน่อย ก็แบบว่า มี Indicator ส่วนตัวบางอย่างเลยก็ว่าได้... เพราะส่วนใหญ่ เริ่มมองลง หรือ นักวิเคราะห์เริ่มจะมองลงกันทั้งแผงแล้ว หลังจากที่หลุด 1300 ลงมา หรือ หลุด 1270 ลงมาตามที่คุณส่วนใหญ่แล้ว เริ่มจะมองทางร้ายทางลบทางลงกันเสียมากกว่า... นักลงทุนบางท่าน ชอบใจจังหวะนี้แหละ อยู่ในกลุ่มของคนส่วนน้อย ซื้อสวนทางเสียเลย หรือ การขึ้นในวันวาน ก็ซื้อตามน้ำมาก่อนเลย ตั้งแต่เห็นบวกลืกวว่าจุด หรือ แค่เห็นว่าผ่าน 1250 มาแล้วนั้น ก็ตามน้ำกันก่อนเลยก็ว่าได้... อย่างไรก็ตาม ไม่รู้จะว่าการตามน้ำในวันวานนั้น คิดว่าท่านก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนจะตามน้ำด้วยนะครับว่า นั่นคือ การตามน้ำในขาสูง หรือจะว่าไปแล้ว ก็เหมือนกับว่า เขาเรือขวางในตอนนี้น้ำเชี่ยว ก็ไม่ผิดนัก ... การขวางเรือ หรือ การซื้อสวนในช่วงตลาดขาสูง ก็ต้องหวังไว้ก่อนแล้ว ว่าจุดขายหรือหวังไม่ไกลนัก เท่านั้นนะครับ ถ้ายึดแน่นยาวๆ หรือ คาดว่าเป็น การเริ่มต้นของขาขึ้น ถ้ายึดออกมาได้อย่างนั้นจริงๆ ตอนนี้อยู่ยังไม่สัญญาแน่นอนบอกเลยก็ว่าได้ แปลว่า ท่านขอเสี่ยงคาดหวังเอา ว่าจะถูก ว่าจะไม่ (ไม่อยากใช้คำว่าฟลุ๊ค เพราะไม่มีในตลาดหุ้นมากนัก)... การขึ้นสลับในโครงสร้างของขาสูง ก่อนที่จะถึงแนวรับที่น่าจะเป็น บางครั้ง อาจจะขึ้นไปไม่เยอะก็ได้นะครับ แล้วก็มักจะผันลงมาใหม่ การถือหุ้นไว้ มันอาจจะต่างกับการ ตามน้ำ ที่โครงสร้างเป็นขาขึ้น อย่างมากมาย

ดูตามเกม...

อากาศอยากจะทำอะไรจริงใจไม่ใช่ว่าเล่นเลยนะครับ เหมือนของยังไม่ครบ ก็นั่งเก็บก่อนทำของนั้น แล้วก็ปิดสวยๆ ... (เหมือนอย่าง ZIGA ที่ให้จิงตาไว้ใน Live เล่นอาหาร อากาศจะไปไกล)

แนวรับ : ... 8.00-7.80 ไม่ควรต่ำกว่า 7.80 ไว้จะสวยกว่า

เป้าหมาย : ... 8.80-9.00 ก็แค่คิดจะขาย มองรอบไว้ 10.0

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JWD... รูปแบบโครงสร้างราคา หรือที่เรียกว่า Price Pattern นั้น ในระยะสั้น ยังถือว่า ตามน้ำ หรือ ซื้อต่อได้ (ใครมีแล้ว ถือต่อ) เป้าหมาย Pattern นี้ อย่างน้อยๆ ก็ 8.80 ได้ (โดยประมาณ) ก็เรียกได้ว่า เก่งกว่าใครค่าพอสสมควร (10% นะนั่น)... แต่หากจะคาดหวังในเรื่องของ MA. ที่เพิ่งจะเริ่มๆ เป็นแนวโน้มขึ้น โอกาสหรือความน่าจะเป็น ที่จะไปได้ยาวๆ ก็มีอยู่สูงนะ มองตัวเลข 2 หลัก หรือ ระดับ 10.0-10.5 ก็ยังพอไหว แต่โดยที่กล่าวมานี้ ราคาต้องไม่ต่ำกว่า 7.80 ก่อนนะ เพราะหากมีการต่ำกว่า 7.80 หรือ หลุด 7.60 ด้วยนั้น แม้จะเป็นขาขึ้น แต่ก็อาจจะใช้เวลา หรือ เลื่อนเวลาขึ้นออกไปอีกสักระยะ ซึ่งการเก็งกำไร ถ้าวอร์ชิ่ง จะเสียเวลา

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน